



## บันทึกข้อความ

สง.ผตปค.	๖๘๔
เลขที่	๕๑ สท ๕๑
วันที่	๑๖.๑๖
เวลา	

ส่วนราชการ สล.ปค.(กง.ขอ.)

โทร. ๐-๒๒๒๖-๒๘๑๐ มท. ๕๐๗๔๗ (ภายใน ๓๐๓๑)

ที่ มท ๐๓๐๑.๑ / ว ๑๑๑๗

วันที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๕๙

เรื่อง สรุปประเด็นจากรายการ “คืนความสุขให้คนในชาติ”

เรียน ร.อปค. อธ.วปค. ผอ.สน. ทน.ผตปค. ผชช. ผช.ลธ.ศอ.บต.(ปค.) ผอ.กอง ผอ.ศสพ. ทน.กตท. และ ทน.กพร.

ด้วย อปค. ได้โปรดเห็นชอบให้ สล.ปค. แจ้างเวียนสรุปสาระสำคัญคำกล่าวของ พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและหัวหน้ารักษาความสงบแห่งชาติ ซึ่งกล่าวในรายการ “คืนความสุขให้คนในชาติ” ออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทย เมื่อวันศุกร์ที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๙ เวลา ๒๐.๑๕ น. รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่ส่งมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

เรือโท

(ภัทรชัย ชันทรธิฎ)

นอ.ปากชม รกน.

ลปค.



สรุปคำกล่าวรายการคืนความสุขให้คนในชาติในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงมหาดไทยและกรมการปกครอง  
ของ พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.)

ในรายการ “คืนความสุขให้คนในชาติ”

เมื่อวันศุกร์ที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๙ เวลา ๒๐.๑๕ น.

ออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทย

\*\*\*\*\*

ที่	ประเด็นที่เกี่ยวข้อง	สำนัก/กอง ที่รับผิดชอบ
๑	<p><b>โครงสร้างพื้นฐานของชาติ</b></p> <p>ในปัจจุบัน “โครงสร้างพื้นฐานของชาติ” เป็นสิ่งที่มีความจำเป็นอย่างยิ่ง ชาติไทยเราจะสามารถดำรงความเป็นชาติ และมีขีดความสามารถในการแข่งขัน ทัดเทียมนานาอารยประเทศ บนโลกที่เต็มไปด้วยความเปลี่ยนแปลงได้ จะต้องให้ความสำคัญกับโครงสร้างพื้นฐานของชาติ ทั้งโครงสร้างพื้นฐานรูปธรรมและโครงสร้างพื้นฐานนามธรรม</p> <p>โครงสร้างพื้นฐานที่เป็น “รูปธรรม” ได้แก่ โครงสร้างพื้นฐานด้านการคมนาคมทางถนน ทางราง ทางน้ำ ทางทะเล และทางอากาศ หรือโครงสร้างด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ดิจิทัล และการสื่อสาร ด้านไฟฟ้า ด้านประปา และด้านพลังงาน ซึ่งทั้งหมดจำเป็นต้องได้รับการพัฒนา อย่างเป็นระบบ และมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องบรรจุไว้ในยุทธศาสตร์ของชาติระยะยาว เนื่องจากการลงทุนขนาดใหญ่ โครงสร้างพื้นฐานที่เป็นรูปธรรม และได้มีการผลักดันไปแล้วคือ โครงการทางหลวงพิเศษ หมายเลข ๖ (บางปะอิน – นครราชสีมา) และรถไฟฟ้ามหานครสายสีม่วง โดยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานชื่อว่า “ฉลองรัชธรรม” ซึ่งมีความหมายว่า เถลิงฉลองพระราชชาติที่ปกครองโดยธรรม และได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินทรงเปิดการเดินทางอย่างเป็นทางการ เมื่อวันที่ ๖ สิงหาคม ๒๕๕๙</p> <p>โครงสร้างพื้นฐานที่เป็น “นามธรรม” และมีความสำคัญอย่างมากคือ โครงสร้างพื้นฐานทาง “จิตใจ” ที่หลอมรวมกันใน “ความเป็นคน” ไปจนถึง “ความเป็นชาติ” อาทิ ภาษา การศึกษา ศิลปะ ทัศนกรรม ขนบธรรมเนียม ประเพณี วัฒนธรรม และสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ เป็นต้น อันเป็นที่มาของความผูกพัน ความรัก ความสามัคคีของคนในชาติ เป็นพลังอำนาจของชาติ ที่แม้มองไม่เห็น แต่มีพลัง เช่น พลังประชาธิปไตย และการปฏิรูปต่างๆ จะเกิดคุณประโยชน์แก่ชุมชน สังคม และประเทศชาติโดยรวม</p> <p>โครงสร้างพื้นฐานที่เป็นนามธรรมรวมไปถึงระบบราชการ สวัสดิการ การให้บริการภาครัฐ ปราศจากการทุจริตคอร์รัปชัน คือ การบริหารราชการอย่างมีธรรมาภิบาล มีการปลูกฝังจิตสำนึก ผ่านกลไก “บวร” บ้าน-วัด-โรงเรียน และหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของ</p>	ทุกสำนัก/กอง

ที่	ประเด็นที่เกี่ยวข้อง	สำนัก/กอง ที่รับผิดชอบ
	พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ โดยไม่ปล่อยให้ “กระแสทุนนิยม บริโภคนิยม วัตถุนิยม” ครอบงำ กัดกร่อนจิตใจคนไทย ให้มีแต่ความเห็นแก่ตัว เห็นแก่ได้ เพราะวันนี้ประเทศไทยต้องการความเสียสละ การเห็นแก่ประเทศไทย ผลประโยชน์ส่วนรวมเป็นที่ตั้ง ดังนั้น การเสริมสร้างความ “มั่นคง มั่งคั่ง อย่างยั่งยืน” ของชาติ เราจำเป็นต้องคำนึงถึงโครงสร้างพื้นฐาน ทั้งรูปธรรมและนามธรรม อย่างสมดุล มีภารกิจ ความท้าทายของชาติ และของโลก ในอนาคตอีก	
๒	<b>การออกเสียงประชามติ</b> จากการออกเสียงลงประชามติร่างรัฐธรรมนูญ เมื่อวันที่อาทิตย์ที่ ๗ สิงหาคม ๒๕๕๙ มีผู้ไปใช้สิทธิ เกือบร้อยละ ๖๐ ของจำนวนผู้มีสิทธิออกเสียง ร่างรัฐธรรมนูญ ฉบับใหม่ เรียกว่า เป็น “รัฐธรรมนูญฯ ฉบับประชาชน” เนื่องจากเสียงส่วนใหญ่ให้การยอมรับทั้งรัฐธรรมนูญและประเด็นคำถามพ่วง ประชาชนได้ออกมาแสดง “พลังอันบริสุทธิ์” “ความรักชาติและความสามัคคีของคนในชาติ” กลับคืนสู่สังคมไทยแล้วอย่างค่อยเป็นค่อยไป และนับว่าเป็นความตื่นตัวทางการเมืองของ “เจ้าของอำนาจ” อย่างน่าชื่นชม “เสียงบริสุทธิ์” ที่ปราศจากการชี้นำหรืออิทธิพลทางการเมือง ย่อมสะท้อนถึงความต้องการ “ที่แท้จริง” ของประชาชน ที่ต้องการความเปลี่ยนแปลงไปสู่สิ่งที่ดีกว่า อย่างไรก็ตาม “เสียงส่วนน้อย” ก็ยังเป็นเสียงที่มีคุณค่าตามหลักประชาธิปไตย ที่จะต้องได้รับการรับฟัง แล้วนำมาพิจารณาเพื่อการอยู่ร่วมกันในสังคมได้อย่างปกติสุข ๓ เดือนจากนี้ไป คณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญจะต้องแก้ไขเพิ่มเติมในบทเฉพาะกาลของร่างรัฐธรรมนูญฯ ให้สอดคล้องกับประเด็นคำถามพ่วง ตามความเห็นชอบจากประชาชน จากนั้น ส่งให้ศาลรัฐธรรมนูญ ตรวจสอบความถูกต้องก่อนที่นายกรัฐมนตรีจะได้นำขึ้นทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวาย เพื่อทรงพิจารณาและลงพระปรมาภิไธยต่อไป โดยจะมีวันสำคัญที่จะถูกจารึกในประวัติศาสตร์ชาติไทย อีก ๒ วัน ได้แก่ (๑) วันพระราชทานรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ฉบับใหม่ แก่ประชาชนชาวไทย ประมาณเดือน พฤศจิกายน ๒๕๕๙ (๒) วันเลือกตั้งทั่วไป ในช่วงปลายปี ๒๕๖๐	ทุกสำนัก/กอง

งานประสานงานรัฐสภา/ทำเนียบรัฐบาล  
กลุ่มงานช่วยอำนวยความสะดวก  
สำนักงานเลขาธิการกรมการปกครอง  
P